

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 huyện Triệu Sơn

Thực hiện Công văn số 1744/SVHTTDL-QLTDTT ngày 04/6/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

I. BỐI CẢNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

Triệu Sơn là huyện đồng bằng tiếp nối với vùng miền núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích tự nhiên 29.195,82 ha, dân số trên 20 vạn người; có 34 xã, thị trấn với 3 dân tộc Kinh, Thái, Mường; là vùng đất có bề dày lịch sử về văn hóa với nhiều di tích lịch sử văn hóa, phản ánh sự phong phú, đa dạng thể hiện rõ nét về bản sắc văn hóa đặc trưng của Triệu Sơn.

Trong những năm qua với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, sự quan tâm tạo điều kiện của các sở ngành cấp tỉnh kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, cơ cấu các ngành kinh tế chuyên dịch đúng hướng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,25%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng 43,6 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 có những thuận lợi và khó khăn đó là:

- **Về thuận lợi:** Tình hình kinh tế - xã hội của huyện nhà phát triển ổn định; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân phát triển đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu hưởng thụ về tinh thần của Nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động văn hóa, thông tin, đặc biệt là thể dục, thể thao được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt

động có hiệu quả. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, truyền thống tốt đẹp của người dân Triệu Sơn.

- **Về khó khăn:** Tuy nhiên do tác động mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, trong đó có sự tác động không tốt đến hoạt động phong trào VHVN, đặc biệt là lĩnh vực thể dục, thể thao.

Kinh phí để bảo đảm cho hoạt động thể dục, thể thao chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Cơ sở vật chất chưa bảo đảm để hoạt động của ngành phục vụ cho nhu cầu tập luyện của nhân dân. Việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao, ít được sự quan tâm của các cấp, các ngành nhằm động viên các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất cho thể dục, thể thao. Sự phối hợp của các ngành, các cấp còn thiếu đồng bộ nên Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” chưa thật sự sâu rộng trong nhân dân.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai chiến lược phát triển TDTT

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chiến lược phát triển thể dục, thể thao được coi trọng, hàng năm UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược phát triển TDTT, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của chiến lược trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường xây dựng các Chương trình phối hợp giữa các cơ quan, phát huy sức mạnh tổng hợp, áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm hay trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển TDTT, tiêu biểu như xã Thọ Tân, Văn Sơn, Hợp Thắng, Thị trấn Triệu Sơn...

Xây dựng tin bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, thông qua hệ thống loa truyền thanh huyện, xã và qua hội nghị, hội họp sinh hoạt thôn, khu phố.

Hình thức phổ biến quán triệt: Triển khai kế hoạch và các văn bản liên quan đến chiến lược phát triển TDTT và coi trọng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo luôn được quan tâm huyện đã triển khai thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phong trào chiến lược phát triển TDTT gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Văn bản chỉ đạo của Trung ương như Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH12 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thể dục, thể thao; Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện: Trong 10 năm, UBND huyện Triệu Sơn cũng đã ban hành nhiều văn bản triển khai hướng dẫn việc thực hiện phong trào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trên địa bàn toàn huyện. Năm 2019 UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 về việc kiện toàn BCĐ Phong trào "TĐĐKXDĐSVH và cuộc vận động toàn dân RLTTTGBHVĐ" huyện Triệu Sơn.

2. Kết quả thực hiện chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020

2.1. hoạt động thể dục, thể thao quần chúng

Trong những năm qua, hoạt động thể dục, thể thao quần chúng đã không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng. Đến nay, đã có trên 65.000 người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 38%; trên 20.600 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao đạt 28%. Phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân thường xuyên được duy trì, mở rộng. Các giải thể thao trong quần chúng, lực lượng vũ trang thường xuyên được tổ chức. Hệ thống thiết chế thể thao ở cơ sở được quan tâm xây dựng. Các hoạt động thể dục, thể thao cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao được củng cố, duy trì và phát triển; khuyến khích thành lập mới các câu lạc bộ thể dục, thể thao thu hút Nhân dân tham gia tập luyện; các tổ chức hội, câu lạc bộ thể dục, thể thao phát triển đa dạng về hình thức tổ chức, phong phú về nội dung, được thành lập rộng khắp tại các thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang... hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đóng góp kinh phí. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đến đông đảo công chức, viên chức, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng. Nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao ngày càng tăng cao. Hình thức tập luyện ngày càng phong phú, đa dạng như: đi bộ, thể dục dưỡng sinh, yoga. Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, gắn với các ngày lễ, sự kiện quan trọng của các ngành, địa phương và đất nước, với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2.2. Kết quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học

Chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học ngày một nâng cao. Được sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao trong các

trường học từng bước được xây dựng, nâng cấp, mua sắm, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa; phát triển các trường lớp năng khiếu thể thao để phát hiện, đào tạo tài năng thể thao thành tích cao. Hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện đã dạy chương trình giáo dục thể chất đúng thời lượng, đủ nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn huyện có 99 giáo viên giáo dục thể chất trên 61 trường. Hằng năm, có 99,95% học sinh được kiểm tra và phân loại thể lực, trong đó có 98,9% học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các hội thi thể thao dành cho học sinh như: Đại hội điền kinh học sinh, Hội khoẻ Phù Đổng gồm các môn thi như: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh, cờ vua... tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút nhiều học sinh tham gia.

Các môn võ thuật, cờ vua, bơi lội, bóng đá đã được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể lực, phòng ngừa các bệnh lý học đường... cho học sinh được chú trọng thực hiện. Hằng năm, đã tổ chức các lớp tập huấn bơi và cứu đuối nước, đổi mới phương pháp dạy học, nghiệp vụ trọng tài cho giáo viên thể dục; chỉ đạo lồng ghép dạy kỹ năng sống, kỹ năng vận động, đạo đức, sơ cấp cứu khi gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao... vào các chương trình chính khóa và ngoại khóa; kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện thân thể của học sinh, tổ chức các hội thi thể thao, truyền đạt kiến thức và rèn luyện kỹ năng bơi lội cho học sinh... qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích, thực hiện các mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

2.3. Phát triển thể thao thành tích cao

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành Văn hóa, Thông tin thường xuyên quan tâm, phát hiện các năng khiếu và tài năng thể thao thông qua các hội thi thể dục, thể thao các cấp. Đồng thời, tham mưu đề xuất với, ngành thể thao tỉnh đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn lực thể thao chuyên nghiệp cho tỉnh nhà. Hiện nay, số lượng vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh huyện Triệu Sơn có đóng góp một lực lượng vận động viên đáng kể và thể thao thành tích cao của tỉnh đang tham gia tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp ở các bộ môn mũi nhọn của tỉnh như: điền kinh, võ thuật, bóng bàn, cầu lông... Hằng năm, có từ 03 đến 05 vận động viên thi đấu có thành tích cao ở các lứa tuổi trẻ, thiếu niên và đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ cung cấp VĐV thành tích cao cho tỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về kết quả đạt được

Nhìn chung, sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 theo Nghị quyết số 08-NQ/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về vị trí, vai trò của thể dục, thể thao được nâng lên. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong hệ thống trường học các cấp ngày càng phát triển. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện ngày được mở rộng, chất lượng từng bước được nâng lên. Các xã, thị

trấn và các thôn, làng phần lớn đều có khu thể thao đáp ứng việc tập luyện và thi đấu giao lưu thể thao của quần chúng. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020 được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Hoạt động thể dục, thể thao dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện. Đội ngũ vận động viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao được xây dựng, đào tạo; đã tuyển chọn tập huấn vận động viên có thành tích tốt để tham gia các giải thể thao cấp tỉnh. Các câu lạc bộ thể dục, thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển. Đã quy hoạch đất để xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao, đầu tư sân vận động, nhà thi đấu, các khu vui chơi giải trí tại các xã, thị trấn.

2. Hạn chế, tồn tại

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên nói, công tác thể dục, thể thao huyện Triệu Sơn trong những năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở địa bàn trung tâm huyện, xã, thị trấn. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chưa cao, nhất là ở khu vực nông thôn, các xã miền núi. Thiết chế thể dục, thể thao ở một số xã chưa đạt chuẩn, hiệu quả sử dụng chưa cao. Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu và vận động viên thành tích cao chưa được quan tâm... Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác TDTT thường xuyên biến động, chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

- Tuy có sự quan tâm của các cấp các ngành đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao hàng năm, nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho nhu cầu tập luyện của nhân dân.

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về nhiệm vụ phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao chưa được coi trọng; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện đôi lúc thiếu chặt chẽ. Đời sống của một phần người dân, nhất là ở nông thôn, miền núi còn khó khăn, cùng với công tác tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên, liên tục nên chưa tạo được chuyển biến mạnh trong các phong trào thể dục, thể thao ở địa phương. Ngân sách đầu tư cho thể dục thể thao tuy có tăng hàng năm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

4. Những bài học kinh nghiệm

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác thể dục, thể thao là nhân tố góp phần sự thành công trong việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao và “*Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” giai đoạn 2011-2020 gần

với triển khai phong trào xây dựng gia đình thể thao, gia đình văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác thể dục, thể thao việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao gắn với cuộc vận động phải luôn đặt trong chương trình hoạt động của cấp Ủy đảng, HĐND, UBND các cấp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về mục đích, ý nghĩa của chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đề cao vị trí, vai trò của thể dục, thể thao đối với việc góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát triển khai chiến lược phát triển thể dục, thể thao và cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” giai đoạn 2011-2020, thông qua công tác tổng kết hàng năm, đưa nội dung chiến lược phát triển thể dục, thể thao và cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” vào báo cáo tổng kết, phát huy những mặt làm tốt và rút kinh nghiệm những mặt còn thiếu sót.

Phần thứ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020-2025

I. PHƯƠNG HƯỚNG

1. Tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao và cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” trong tình hình mới. Đổi mới và hoàn thiện bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức làm công tác thể dục, thể thao từ huyện đến cơ sở nhằm bảo đảm cho hoạt động TDTT đạt kết quả tốt.

2. Phát triển mạnh mẽ có hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là thể hệ trẻ nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước, đây chính là cơ sở để đánh giá cho sự thành công chiến lược phát triển TDTT và cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” trong những năm tiếp theo.

3. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, góp phần phát triển thể thao thành tích cao ngày

một nâng lên và cũng là để xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh thiếu niên.

4. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển TDTT gắn với cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” trong lực lượng vũ trang, bảo đảm chiến sỹ khỏe không ngừng được nâng lên, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.

5. Tập trung chăm lo nhu cầu hưởng thụ văn hóa và thể dục, thể thao cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày một tốt nhất. Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, mang tính chất quần chúng nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, thu hút được đông đảo mọi người tham gia.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thể dục, thể thao, gắn với cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” trong tình hình mới trên các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên truyền về vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao lối sống lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

2. Gắn kết, lồng ghép việc thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” với chiến lược phát triển TDTT và phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”; cùng với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.

3. Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao quần chúng nói chung và cho thanh thiếu niên, học sinh nói riêng. Tăng cường thể dục, thể thao cho cán bộ, CCVC, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, người khuyết tật, người cao tuổi và người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp... phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, địa phương.

4. Thu hút các nguồn lực của xã hội và nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm dành tỷ lệ ngân sách hợp lý để xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao trong quần thể Trung tâm văn hóa - thể thao xã, huyện đặc biệt trong các trường học gắn với qui hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở, xã hội hóa về thể dục, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn. Khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở vật chất thể dục, thể thao, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của các Câu lạc bộ, sân thể thao theo mô hình xã hội hóa và hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao.

5. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành VH TTDL thường xuyên quan tâm, phát hiện vận động viên năng khiếu và tài năng thể thao thông qua các hội thi thể dục, thể thao các cấp. Đồng thời, tham mưu đề xuất với, ngành thể thao tỉnh đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn lực thể thao chuyên nghiệp cho tỉnh nhà.

6. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào TDTT.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

1. Đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành quan tâm phê duyệt quy hoạch đất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, nhất là quy hoạch những khu thể thao có tầm chiến lược để phục vụ lâu dài cho việc thi đấu và tập luyện.

2. Đề nghị UBND tỉnh, ban hành những chính sách, chế độ bồi dưỡng cho viên chức, cộng tác viên, vận động viên và người phục vụ khi tổ chức các giải thể thao theo từng cấp cho phù hợp và quan tâm kinh phí hoạt động TDTT các cấp.

Nơi nhận:

- Sở VH, TT&DL (b/c);
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung